



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 14-12-2014

Chúa nhật 3 Mùa Vọng

Người làm chứng

LỜI CHÚA: Ga 1, 6-8.19-28

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tu tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cúi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giôđan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

(xem tiếp trang 2)

Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp: không có gì ngăn trở



WHĐ (08.12.2014) – Hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ, chính thức cho xúc tiến từ năm 2011. Ngày 03-09-2013, Đức cha Stêphanô đã gửi thư cho Bộ Phong Thánh liên quan đến hồ sơ này; đến ngày 31-10-2014, Bộ Phong Thánh đã có thư trả lời chính

thức và thông báo cho Đức cha Stêphanô rằng không có gì ngăn trở trong việc xúc tiến hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp.

Sau đây là bản dịch tiếng Việt nội dung Thư của Bộ Phong Thánh:

BỘ PHONG THÁNH

Prot. Số 3134/1-13

Kính gửi

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Giám mục Cần Thơ

12 Nguyễn Trãi

Tp. Cần Thơ

Việt Nam

Roma, ngày 31 tháng Mười năm 2014

Kính thưa Đức cha,

Trong thư đề ngày 3 tháng Chín năm 2013, Đức cha đã hỏi Bộ Phong

(xem tiếp trang 3)

Thần học phải lắng nghe Dân Chúa

WHĐ (06.12.2014) – Sáng thứ Sáu 05-12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên Ủy ban Thần học quốc tế (CIT), cùng với vị chủ tịch là Đức hồng y Gerhard L. Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nhân dịp Ủy ban này kết thúc Khoá họp toàn thể đầu tiên của nhiệm kỳ mới (2014–2019) tại trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin. Khoá họp đã khai mạc từ ngày 01-12.

Ủy ban Thần học quốc tế được thành lập ngay sau khi Công đồng Vatican II kết thúc theo đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục để giúp Toà Thánh đón nhận các suy tư của các nhà thần học trên khắp thế giới. Do đó sứ vụ của Ủy ban là “nghiên cứu các vấn đề tín lý quan trọng”, đặc biệt là những vấn đề khơi lên những khía cạnh mới và như thế Ủy ban trợ giúp cho Huấn quyền của Hội Thánh.

Sứ vụ này, theo Đức Thánh Cha, không chỉ đòi hỏi khả năng về trí



thức mà còn phải có tâm thế sẵn sàng về mặt thiêng liêng; trong đó ngài nhấn mạnh đặc biệt đến việc lắng nghe. Đức Thánh Cha trích dẫn sách tiên tri Ezekiel: “Hỡi con người, tất cả những lời Ta phán với ngươi, hãy ghi lòng tạc dạ và nghe cho tỏ”, và định nghĩa: “Nhà thần học trước hết là một tín hữu lắng nghe Lời hằng sống của Thiên Chúa và đón nhận Lời ấy vào tâm trí mình ... nhưng cũng phải khiêm tốn lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói

(xem tiếp trang 3)

**SUY NIỆM
TIN MỪNG CHÚA NHẬT**

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng trên đây cụm từ *làm chứng* được dùng đến bốn lần. Lễ sống của Gioan là làm chứng. Ông được sai đến để làm chứng (x. c.6-7). Cả câu chuyện xảy ra ở Bêtania, bên kia sông Giordan, cũng là một lời chứng hùng hồn của ông (c.19). Gioan không làm chứng cho mình hay về mình, bởi lẽ ông không phải là Ánh Sáng. Ông chỉ là ngọn đèn (Ga 5,35) giúp mọi người tin vào Ánh Sáng thật là Đức Kitô.

Sau khi nhiều người trốn đến chịu phép rửa, tiếng tăm của Gioan trở nên lừng lẫy. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cử một phái đoàn đến tìm hiểu con người ông. Khi được hỏi lần thứ nhất: *Ông là ai?* Gioan đã đưa ra ba câu trả lời phủ định: “Tôi không phải là Đức Kitô” – “Không phải” – “Không”. Những tiếng *không* dứt khoát và trung thực. Ông không nhận những danh hiệu người ta nghĩ về ông. Ông chẳng phải là một Êlia tái giáng hay một vị Ngôn Sứ phi thường như Môsê. Gioan chỉ sợ người ta đánh giá quá cao về mình khiến Đấng ông giới thiệu bị che khuất. Lần thứ hai được hỏi: *Ông là ai?* Gioan đã định nghĩa mình là một tiếng hô trong hoang địa, là lời mời gọi con người sửa đường cho Đức Kitô. Ông biết rõ mình là người đến trước nhưng vị đến sau lại có trước ông và trở vượt hơn ông ngàn trùng (Ga 1,30). “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Làm đầy tớ cho Đức Kitô, ông nhận mình không xứng.

Gioan tự xóa mình trước Đức Kitô. Ông chẳng sợ mất uy tín trước bao người ngưỡng mộ. Ông nhìn nhận phép rửa của ông chỉ nhằm chuẩn bị cho một phép rửa lớn hơn trong Thánh Thần. Gioan không ngại giới thiệu môn đệ mình theo Đức Giêsu, và ông bình an khi người ta đổ xô đến với Ngài để chịu phép rửa (Ga 3,26). Có ai siêu thoát như Gioan? Ông từ bỏ trong niềm vui hồn nhiên. Ông hạnh phúc vì mình đã hoàn thành sứ mạng. “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Sự khiêm hạ làm cho lời chứng của Gioan đáng tin hơn.

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” Hôm nay Đức

(xem tiếp trang 3)

**Công bố bài thánh ca chính thức
của Đại hội Gia đình thế giới Philadelphia 2015**

WHĐ (10.12.2014) – Như đã biết, Đại hội Các Gia đình thế giới sẽ diễn ra tại Philadelphia (Hoa Kỳ), từ ngày 22 đến 27 tháng Chín 2015, với sự chủ toạ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đại hội do Tổng giáo phận Philadelphia phụ trách tổ chức với sự phối hợp của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình.

Trong khuôn khổ chuẩn bị Đại hội, ban tổ chức đã công bố bản Thánh ca chính thức của Đại hội. Bản Thánh ca mang tên “*Sound the Bell of Holy Freedom*” (tạm dịch: Ngân vang lên tiếng chuông Tự do linh thánh), lấy cảm hứng từ chủ đề Đại hội Các Gia đình thế giới 2015 “*Yêu thương là sứ vụ của chúng ta: để gia đình được sống dồi dào*”, đồng thời từ Sách lễ Roma và Kinh Thánh.

Bài Thánh ca chính thức này lần đầu tiên được hát lên khi rước lễ vật trong Thánh lễ chiều Chúa nhật 30-11 vừa qua, tại Vương cung thánh đường nhà thờ chính toà hai thánh Phêrô và Phaolô của Tổng giáo phận Philadelphia, do Đức Tổng giám mục Charles J. Chaput. O.F.M. cử hành.

Bài Thánh ca này được tuyển chọn bởi một Ủy ban trực thuộc Tổng giáo phận Philadelphia, do Đức cha phụ tá John J. McIntyre đứng đầu, với hai thành viên: cha G. Dennis Gill, phụ trách Ban Phụng tự của TGP; và Tiến sĩ John Romeri, phụ trách Ban Thánh nhạc của TGP. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Tổng giáo phận Philadelphia đã chuẩn y sự tuyển chọn này.

Phần nhạc do nhạc sĩ Normand Gouin sáng tác. Ông là người đã từng phụ trách thánh nhạc của nhà thờ Old St. Joseph tại Philadelphia (ngôi nhà thờ đầu tiên của TGP Philadelphia, được xây dựng vào năm 1733), hiện đang là giảng viên Thánh nhạc và Phụng vụ tại trường Cao đẳng Holy Cross ở Worcester, Massachusetts (Hoa Kỳ). Phần lời do cha Andrew Ciferni, O. Praem, soạn. Ngài giảng dạy, nghiên cứu và là một chuyên gia nổi tiếng về phụng vụ.

Đức Tổng giám mục Chaput phát biểu về bài Thánh ca: “Tiếp theo tin vui Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến với chúng ta trong năm tới tại Philadelphia, bài thánh ca này giúp chúng ta thêm hứng khởi chuẩn bị cho Đại hội Các Gia đình thế giới 2015. Đại hội này có khả năng làm biến đổi đời sống các gia đình, cả Công giáo



cũng như không Công giáo, bằng những phương thế tích cực và mang tính đặc sủng. Chúng tôi đã chọn được bài ‘Sound the Bell of Holy Freedom’ với nhạc và lời đầy ý nghĩa làm bài ca chính thức của Đại hội. Tôi hy vọng bài ca này sẽ giúp người nghe hằng ngày đi sâu vào mối tương quan với Thiên Chúa và với gia đình mình một cách thật đáng kể”.

Cùng với bài thánh ca chính thức của Đại hội Các Gia đình Philadelphia 2015, ban tổ chức cũng đã chọn bài thánh ca thứ hai, tên là “*Look Up and Count the Stars*” (tạm dịch: Tìm đếm các vì sao), được dùng trong các Thánh lễ và hội thảo. Nhạc và lời bản thánh ca này của Tiến sĩ Peter Latona, phụ trách Thánh nhạc tại Vương cung thánh đường Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Washington, D.C.

Có thể nghe bài thánh ca chính thức của Đại hội Các Gia đình thế giới 2015 tại: <http://saltandlighttv.org/blog/general/official-hymn-for-world-meeting-of-families-2015-in-philadelphia>

Lời dịch tiếng Việt bài hát “Ngân vang lên tiếng chuông Tự do linh thánh”:

*Ngân vang lên tiếng chuông Tự do
linh thánh;
để gọi mời mọi dân nước khắp địa
cầu.
Hỡi mọi con cái nam nữ của Chúa
Cha duy nhất,
được sai đi loan truyền Lời Chúa cứu
độ,
hãy đến, vây quanh bên nhau thành
một gia đình bên bàn ăn của Chúa.*

*Lạy Mẹ Maria, nhành Đavít từ cội
rễ Jessê đang nở hoa rực rỡ,
Mẹ đã sinh Đấng Cứu thế cho chúng
con như lời sứ thần loan báo;
Mẹ được Thần khí bao phủ, và nhờ
lời “xin vâng” của Mẹ, sự sống mới
đã xuất hiện.*

*Lạy Thánh Giuse, phu quân của Đức
Maria,*

(xem tiếp trang 4)

Tài liệu chuẩn bị (*Lineamenta*) của Khoá họp Thượng Hội đồng tiếp theo về Gia đình



WHĐ (09.12.2014) – Hôm nay thứ Ba 09-12-2014, Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng đã cho công bố Tài liệu chuẩn bị (*Lineamenta*) của Khoá họp Thường lệ Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sẽ diễn ra từ ngày 04 đến 25 tháng 10 năm 2015.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ khi bế mạc Thượng Hội đồng Khoá ngoại thường về gia đình diễn ra hồi tháng Mười vừa qua, bản Tường trình đúc kết Thượng Hội đồng (*Relatio Synodi*) của Khoá ngoại thường này sẽ được dùng làm Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng vào tháng Mười tới. Đồng thời Văn phòng thư ký cho biết cũng đã soạn thảo một bản câu

hỏi kèm theo bản *Relatio* này.

Tài liệu chuẩn bị gồm hai phần nói trên (bằng tiếng Ý) đã được gửi đến các Hội đồng Giám mục, các Hội đồng Công nghị của các Giáo hội Công giáo Đông phương, Hiệp hội các Bề trên Dòng Nam và các cơ quan trung ương của Giáo triều Rôma. Trong những ngày sắp tới Tài liệu sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác, để có thể phổ biến rộng rãi đến tất cả những người và tổ chức có liên hệ đến việc chăm sóc mục vụ gia đình. Các bản trả lời phải được gửi về Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng trước ngày 15 tháng Tư 2015, để có thể công bố Tài liệu làm việc (*Instrumentum laboris*) trước mùa Hè 2015.

Bản câu hỏi rất bao quát đòi hỏi suy tư về mọi khía cạnh nhằm thăng tiến các giá trị gia đình đích thực, việc đào tạo hàng giáo sĩ trong sứ vụ về gia đình, cách thức Giáo hội có thể hiện diện nhiều hơn nơi

(xem tiếp trang 4)

Thần học phải lắng nghe Dân Chúa

với Giáo hội qua các hình thức sống đức tin của dân Chúa”.

Thật vậy, thái độ này được đề cập trong tài liệu mới đây của Ủy ban: “Cảm thức đức tin (*sensus fidei*) trong đời sống Giáo hội”. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Cùng với đoàn dân Kitô giáo, các nhà thần học mở cặp mắt và đôi tai của mình trước những dấu chỉ thời đại. Nhà thần học phải biết “lắng nghe, phân biệt và giải thích được nhiều tiếng nói của thời đại chúng ta, và nhận định chúng dưới ánh sáng Lời Chúa, hầu chân lý mạc khải luôn thấm nhập cách sâu xa, được hiểu rõ hơn và đem lại ích lợi nhiều hơn”.

Trong ánh sáng này, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng về việc thành phần của Ủy ban ngày càng đa dạng, đặc biệt là sự hiện diện của phụ nữ, “một sự hiện diện mời gọi chúng ta suy tư về vai trò mà phụ nữ có thể và nên đảm nhận trong lĩnh vực thần học”, và những đóng góp mà họ mang đến cho “sự hiểu biết đức tin”.

Một khía cạnh khác của Ủy ban là tính chất quốc tế, phản ánh “tính công giáo của Giáo hội”. Vì vậy, “sự đa dạng về các quan điểm phải làm cho Công

giáo thêm phong phú mà không làm phương hại đến sự hiệp nhất”, vì “sự hiệp nhất của các nhà thần học Công giáo bắt nguồn từ việc cùng quy chiếu một đức tin duy nhất trong Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bởi sự đa dạng của những hồng ân Chúa Thánh Thần”. “Khởi đi từ nền tảng này trong một sự đa nguyên lành mạnh, các phương pháp thần học khác nhau, phát triển trong những bối cảnh văn hóa khác nhau và sử dụng các phương pháp khác nhau, không được phớt lờ nhau, nhưng phải điều chỉnh lẫn nhau và làm cho nhau thêm phong phú trong cuộc đối thoại thần học”.

Đức Thánh Cha nói rằng “Đức Trinh Nữ là người thầy dạy thần học đích thực” vì, như một “chứng nhân của các biến cố lớn lao trong lịch sử cứu rỗi”, Mẹ đã “gìn giữ tất cả những điều này, suy đi nghĩ lại trong lòng”. “Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và với tất cả sự khôn ngoan của người nữ, Mẹ chẳng bao giờ ngừng đi sâu vào trong “toàn bộ sự thật”. Vì thế Đức Maria là biểu tượng của Giáo hội đang thao thức chờ đợi Chúa đến, tiến triển từng ngày trong sự hiểu biết đức tin, nhờ việc kiên nhẫn làm việc của các nhà thần học, nam cũng như nữ”.

(VIS)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Giêsu vẫn là Đấng xa lạ với nhiều người. Con người vẫn khắc khoải đi tìm những nẻo đường cứu độ, trong khi Đấng Cứu Độ đã đến từ 2000 năm. Xin được làm người chứng như Gioan, giới thiệu cho bạn bè Đấng mà họ đang tìm kiếm.

CẦU NGUYỆN

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Người là tất cả của tôi.

Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
đến với Người trong mọi sự,
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.

Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi. ■

(R. Tagore)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp...

Thánh này xem có điều gì ngăn trở về phía Toà Thánh hay không, đối với Hồ sơ xin phong Chân phước hay Tuyên bố là Tử đạo cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục giáo phận, được tường trình là đã bị giết vì sự thù ghét đức tin vào năm 1946.

Sau khi xem xét sự việc, tôi vui mừng báo lại cho Đức cha rằng về phía Toà Thánh không có gì ngăn trở việc xúc tiến Hồ sơ xin phong Chân phước hay Tuyên bố là Tử đạo cho vị Tôi tớ Chúa ấy, theo “*Những quy tắc các Giám mục phải tuân theo trong việc Thẩm tra trong các vụ Phong thánh*”, do cùng Bộ này ban hành ngày 7 tháng Hai năm 1983.

Kính chào Đức cha trong Chúa,

Hồng y Angelo Amato S.D.B.
Bộ trưởng

+ *Marcelli Bartolucci*
Tổng giám mục hiệu toà Mevanien,
Thư ký ■

Công bố bài thánh ca chính thức...

là thầy dạy của Thiên Chúa và Chúa của ngài.
Ngài đã làm nơi nương ẩn
và đường nuôi người con kỳ diệu được
các vị vua tôn thờ,
đã mở lòng đón nhận Lời Chúa trong
giấc mơ
để cứu con mình thoát khỏi lưỡi gươm
của Hêrôđê.

Lạy Chúa Giêsu, chàng trai sống ở
làng Nazareth đáng yêu,
là người con trung tín và dễ thương,
là khách mời và là chủ tiệc cưới Cana,
đã ban rượu tuyệt hảo.
Ngài là đá tảng của chúng con, và
là nơi ẩn náu của chúng con,
xin gìn giữ chúng con luôn ở bên
Ngài.

Đứng bên thánh giá có người mẹ đau
khổ,
còn trên thánh giá là con duy nhất
của Mẹ.
Lạy Mẹ diễm phúc,
Mẹ nên một cùng với tất cả các bà
mẹ và con cái của họ.
Khi vui cũng như khi buồn, ước gì
chúng con cũng làm được như Mẹ
đã làm.

Ngân vang lên tiếng chuông Tự do
linh thánh;
để gọi mời mọi dân nước khắp địa
cầu – được dưỡng nuôi bằng tình yêu
nhập thể;
để công bố Lời thiêng của Thiên
Chúa;
nhờ tình yêu của Chúa Kitô là người
anh em của chúng ta,
trong Chúa Thánh Thần, Đấng làm
cho chúng ta nên một”.

Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Khoá họp Thượng Hội đồng...

những người sống xa rời đức tin Kitô
giáo và việc chăm sóc cho những gia
đình bị tổn thương và đang lung lay,
gồm cả những người đã ly dị và tái
hôn hay việc chăm sóc những người
đồng tính.

Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng
cũng đề nghị công việc chuẩn bị cho
Thượng Hội đồng sắp tới nên kết hợp
việc tham khảo ý kiến này với các
buổi cầu nguyện và cử hành về chủ
đề gia đình, đặc biệt là lễ Thánh Gia
vào ngày 28 tháng 12, cũng như bản
kinh cầu nguyện cho gia đình do Đức
Thánh Cha Phanxicô đã soạn.

(Vatican Radio)

Đức Sứ thần Toà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tốt gửi Sứ điệp cho người Công giáo Sri Lanka

WHD (05.12.2014) – Trước chuyến
tông du của Đức Thánh Cha đến Sri
Lanka vào giữa tháng 1/2015, Đức
Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn
Tốt, Sứ thần Toà Thánh tại Sri
Lanka, đã gửi một sứ điệp ngắn cho
người Công giáo tại đây. Sứ điệp được
đăng tải trên trang web của Giáo hội
Sri Lanka chuẩn bị cho sự kiện trọng
đại này, như sau:

“Tôi vui mừng gửi một sứ điệp ngắn
đến trang web chuẩn bị cho chuyến
viếng thăm của Đức Thánh Cha
Phanxicô tại Sri Lanka vào tháng
Giêng năm 2015.

Tôi coi đây là một niềm vui lớn lao
và một phúc lành cho đất nước Sri
Lanka và người dân cao quý của đất
nước này khi được đón tiếp Đức
Thánh Cha Phanxicô đến với chúng
ta nơi đảo quốc xinh đẹp này. Đồng
thời tôi cũng muốn mời gọi cả Đất

nước cầu nguyện cho chính Đức
Thánh Cha, người đang gánh vác một
nhiệm vụ nặng nề là lãnh đạo Giáo
hội Công giáo. Chúng ta cũng sẽ ấp
ủ và thi hành những gì Đức Thánh
Cha sẽ nói với chúng ta về giáo huấn
của Chúa Kitô trong thời gian ngắn
ngài ở thăm chúng ta.

Tôi cũng nhân cơ hội này xin cảm
ơn tất cả những người ở tất cả các
giáo phận của Sri Lanka đã quảng
đại đứng ra giúp đỡ cho việc chuẩn
bị sớm cho chuyến viếng thăm của
Đức Thánh Cha bằng những đóng
góp tinh thần và vật chất, bằng công
việc, tài năng và sự hiện diện quý
báu của mình.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi
người anh chị em”.

Phêrô Nguyễn Văn Tốt
Sứ thần Toà Thánh

Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI tặng quà cho vị Bản quyền Giáo hạt tông nhân Đức Mẹ Walsingham

WHD (09.12.2014) – Đức nguyên giáo
hoàng Bênêđictô XVI đã gửi tặng Đức
ông Keith Newton, Bản quyền của
Giáo hạt tông nhân Đức Mẹ
Walsingham, một món quà nhỏ. Đó
là một ấn bản sách nhan đề “Chúa
Giêsu Nadarét, thời thơ ấu”, với chữ
ký của ngài và lời đề tặng: “Hiệp
thông trong lời cầu nguyện. Thân ái
trong Chúa”.

Món quà này là để đáp lại lá thư
chào thăm huynh đệ mà Đức ông gửi
cho Đức giáo hoàng Bênêđictô sau
“Ngày tìm hiểu” của Giáo hạt tổ chức
hồi tháng Chín vừa qua. Trong Ngày
này, các thành viên của Giáo hạt đã
nhất trí gửi thư cho Đức nguyên giáo
hoàng Bênêđictô và Đức giáo hoàng
Phanxicô để bày tỏ lòng biết ơn về
việc Giáo hạt tông nhân được thiết
lập.

Khi nhận được món quà của Đức
Bênêđictô, Đức ông Keith Newton
bày tỏ: “Tôi rất vui mừng và cảm
kích về món quà của Đức nguyên giáo
hoàng. Cuốn sách này là cuốn thứ
ba trong bộ sách suy tư gồm 3 cuốn
của ngài về cuộc đời và giáo huấn
của Chúa Giêsu. Ấn bản có chữ ký
của ngài sẽ chiếm một chỗ trang
trọng trong kệ sách của tôi. Đức
Bênêđictô luôn có một vị trí đặc biệt



trong con tim các thành viên của
Giáo hạt tông nhân, dù là giáo sĩ
hay giáo dân. Chúng tôi sẽ không
bao giờ quên sự thông thái và lòng
quảng đại của ngài với sáng kiến
thiết lập các Giáo hạt tông nhân”.

Giáo hạt tông nhân Đức Mẹ
Walsingham được Đức nguyên giáo
hoàng Bênêđictô XVI thiết lập năm
2011 nhằm cho phép các cựu tín hữu
Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với
Giáo hội Công giáo, mà vẫn giữ lại
di sản và các truyền thống Anh giáo.
Đức Bênêđictô gọi đây là “những kho
tàng được chia sẻ”. “Ngày tìm hiểu”
với chủ đề “Được kêu gọi nên một”
được Giáo hạt tông nhân Đức Mẹ
Walsingham tổ chức nhằm giúp cho
Giáo hạt tông nhân được nhiều người
biết đến hơn và hiểu rõ hơn, cũng
như để đến với những ai mà Thiên
Chúa kêu gọi gia nhập Giáo hạt này. ■